

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/CT-UBND

*Bình Định, ngày 17 tháng 12 năm 2014*

### **CHỈ THỊ**

#### **Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2015**

Năm 2014, nghề nuôi trồng thủy sản tỉnh ta tuy gặp một số khó khăn nhưng sản xuất vẫn được duy trì và phát triển. Đa số người nuôi đã có ý thức tuân thủ lịch thời vụ, các quy định về nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người nuôi chưa tự giác chấp hành lịch thời vụ, con giống thả nuôi chất lượng kém, chưa thực hiện nghiêm túc quy hoạch nuôi tôm và công tác xử lý chất thải, vệ sinh môi trường vùng nuôi nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, giành thắng lợi trong vụ nuôi năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản thực hiện một số nhiệm vụ sau:

**1.** Các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản (gọi tắt là người nuôi) trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc chấp hành nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch; thực hiện đúng Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2015 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành; không sử dụng hóa chất, kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi do ngành Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn.

Đối với cơ sở nuôi cá lồng hồ chứa phải thực hiện tốt công tác quản lý chất thải trong quá trình nuôi. Khuyến khích người nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP.

**2.** Các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 456/QĐ-BNN-NTTS ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành một số quy định về điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng, Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản và Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ